

## TRUYỀN THÔNG AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM HỌC 2021 - 2022

Nhóm học sinh tháng ATGT năm 2021, vào lúc 14h ngày 07/10/2021 tại trường THPT thông bán trú THCS Liên xã Cà Dy - Tà Bính đã phối hợp với Đội CSGT-TT, Công an huyện Nam Giang tổ chức hoạt động ngoại khóa tuyên truyền về an toàn giao thông (ATGT) cho cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.



Đây là một hoạt động thường niên của nhà trường được tổ chức vào hàng năm. Tôi vui mừng tuyên truyền, để CSGT đã thông tin tình hình trật tự ATGT, những vụ tai nạn giao thông của các nước, để đưa ra bài học kinh nghiệm Nam cũng như tình hình trật tự ATGT trên địa bàn huyện.

Trường tâm vào công tác tuyên truyền là tìm hiểu nguyên nhân vi phạm luật giao thông để tránh, để đó tìm ra giải pháp, cung cấp kiến thức luật để các em nắm rõ và không vi phạm, hàng năm được Luật Giao thông được học như: sang đường đúng quy định, đi bộ an toàn, không được chở quá số người quy định trên các phương tiện giao thông; chấp hành đội mũ bảo hiểm để tránh đúng quy định, đội mũ bảo hiểm đúng cách và cung cấp tài liệu, hình ảnh minh họa và pháp luật giao thông...

Thông qua buổi tuyên truyền nhằm cung cấp cho học sinh những kiến thức cần biết về Luật Giao thông được học; Nghị định 100/2009 NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về XPVPHC Trong lĩnh vực giao thông được học, được học sát và một số hình ảnh vi phạm của các em học sinh, một số hình ảnh về TNGT nhằm giúp cho các em nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tham gia giao thông đúng quy định, phòng ngừa tai nạn giao thông. Để có biết, trong những năm học qua, bên cạnh nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục để cho học sinh, nhà trường luôn chú trọng công tác tuyên truyền về ATGT cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh. Để có biết, giáo dục pháp luật về ATGT được lồng ghép vào các bài trong môn học để có biết và các buổi ngoại khóa như: chào cờ, hoạt động ngoài giờ, sinh hoạt đội... buổi tuyên truyền đã thu hút 429 học sinh CBNV, giáo viên và học sinh tham gia. Kết thúc các buổi tuyên truyền để CSGT-TT Công an huyện đã kiểm tra lại kiến thức bằng hình thức trả lời các câu hỏi trắc nghiệm và có những phần quà cho các em trả lời đúng. Đa số các em đều nắm vững và rất hào hứng tham gia trả lời đúng các câu hỏi đặt ra.

*Tin từ Công an huyện Nam Giang*













